

ที่ นร ๐๗๐๑/๓/๑๒๑

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ลับ ที่ นร ๐๗๐๑/๓/๒๐๗

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ชุด

๒. บัญชีรายชื่อข้าราชการที่จะเสนอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง จำนวน ๕ ชุด

๓. ประวัติของข้าราชการที่เสนอขออนุมัติให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง (จำนวน ๒ ราย) จำนวน ๑๐ ชุด

๔. แบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๒ ราย) จำนวน ๑๐ ชุด

๕. สำเนา ก.พ. ๗ ของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้ง (จำนวน ๒ ราย) จำนวน ๑๐ ชุด

ด้วยสำนักงบประมาณจะมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ว่างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ตำแหน่ง จากกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒ และ ๕) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง และนายอภิชาติ รัตนราศรี ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ที่ว่าง ๒ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว และให้สำนักงบประมาณทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อขอให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงบประมาณจึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

/๑. นางสาวกนกรัตน์ ...

ณ

- ๒ -

๑. นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ  
ทรงคุณวุฒิ) เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)  
ตำแหน่งเลขที่ ๒

๒. นายอภิชาติ รัตนราศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ  
ทรงคุณวุฒิ) เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)  
ตำแหน่งเลขที่ ๕

เนื่องจาก นายอภิชาติ รัตนราศรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์  
งบประมาณทรงคุณวุฒิ) น้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่อ้างถึง กำหนดว่า กรณีที่  
ส่วนราชการใดจะแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
น้อยกว่า ๒ ปี ก็ให้ส่วนราชการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
สำนักงบประมาณจึงขอชี้แจงว่า นายอภิชาติ รัตนราศรี เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าเหมาะสม  
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ที่ว่าง แม้จะมี  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) น้อยกว่า ๒ ปี  
แต่ นายอภิชาติ รัตนราศรี ได้รับราชการที่สำนักงบประมาณโดยมีอายุราชการตั้งแต่ ๒๓ ปีขึ้นไป และ  
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญ  
ทางด้านงบประมาณและการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ  
นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง  
ข้าราชการ ๒ ราย ดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง พร้อมนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
๒ - ๕ และขอให้ยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐๙ ๖๓๐๘ ๑๒๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

ณ